

Số: /CT-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Để phát huy kết quả đạt được trong những năm qua và khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Kỳ thi) trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng, đúng quy chế, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi gian lận trong Kỳ thi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chủ động quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về Kỳ thi, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch các thông tin về Kỳ thi.

Làm tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh); chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong các khâu tổ chức Kỳ thi; chủ trì tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sát với điều kiện thực tiễn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, dự báo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những tình huống bất thường có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý; bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng các khâu của Kỳ thi, gồm: tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục có cấp THPT thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học 2023 - 2024 theo quy định, tổ chức tốt công tác ôn tập để học sinh có kiến thức và kỹ năng cơ bản, vững vàng, tự tin tham dự Kỳ thi.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra. Xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ tham gia Kỳ thi theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chỉ đạo chặt chẽ việc tập huấn, triển khai, quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia Kỳ thi; chú trọng khâu lựa chọn nhân sự tham gia tổ chức thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên không để xảy ra sai phạm trong tổ chức thi; tuyệt đối không để thí sinh mang điện thoại, thiết bị thông tin liên lạc vào phòng thi. Phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong công tác tổ chức Kỳ thi đảm bảo đúng quy định, chính xác và an toàn, đặc biệt là công tác đăng ký dự thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng; làm tốt công tác xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các điểm thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã biên giới; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Tham mưu và tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi phù hợp, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực. Bố trí bộ phận trực thi, theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức thi, kết quả kỳ thi, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

2. Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan, UBND các huyện, thành phố

a) Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho các khâu của Kỳ thi; tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật và việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

b) Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết đối với thí sinh, giáo viên và các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi.

Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi cho thí sinh thuộc hệ thống Giáo dục thường xuyên và hướng dẫn tuyển sinh các trình độ giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng người học vào giáo dục nghề nghiệp đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định.

d) Thanh tra tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện các khâu chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại địa phương theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; tham mưu đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có).

đ) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở rộng rãi, kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong việc tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng, dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất cho việc đăng ký dự thi trực tuyến, công bố kết quả thi, đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến của thí sinh; xây dựng phương án dự phòng về an toàn thông tin, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi.

e) Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm giao thông thông suốt; không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi; chủ động rà soát thực trạng giao thông tại các địa bàn tổ chức Điểm thi, có phương án ứng phó với trường hợp bất thường về thời tiết. Chuẩn bị các điều kiện nhân lực, máy móc, phương tiện kịp thời xử lý các tình huống ách tắc đường giao thông do thiên tai gây sạt lở, nước lớn chia cắt các tuyến đường; đề phòng tai nạn giao thông ở những nơi đồi núi hiểm trở, sông, suối, đò ngang.

g) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Kỳ thi, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời tổ chức thi; chỉ đạo việc hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán công tác tổ chức Kỳ thi theo quy định.

h) Công ty Điện lực Lạng Sơn

Xây dựng kế hoạch bảo đảm cung ứng điện phục vụ các khâu của Kỳ thi. Chỉ đạo Chi nhánh Điện lực các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, bảo đảm cung ứng điện cho các địa điểm in sao đề thi, coi thi và chấm thi; phối hợp với các đơn vị nơi đặt Điểm thi kiểm tra, rà soát, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện nội bộ đảm bảo an toàn và chuẩn bị phương án điện dự phòng cho điểm thi. Bố trí thiết bị và nhân lực vận hành cung cấp điện dự phòng cho khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi tại các địa điểm tổ chức thực hiện các khâu.

i) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị; chỉ đạo sâu sát, toàn diện, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, thông suốt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh giao và các văn bản hướng dẫn, quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện về nhân lực, vật lực; thực hiện đúng quy định, quy chế và hướng dẫn tổ chức thi; chủ động, kịp thời thực hiện đầy đủ công tác truyền thông về Kỳ thi để tạo sự đồng thuận; dự báo và xử lý linh hoạt, hiệu quả những tình huống phát sinh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia Kỳ thi.

k) Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo Thành đoàn/Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện chương trình "Tiếp sức mùa thi" gắn với chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" tại các Điểm thi trên địa bàn tỉnh; tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn và hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong Kỳ thi.

l) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức tốt Kỳ thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBNDTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;
- Bưu điện tỉnh, VNPT Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:
KGVX, TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KGVX (NTH).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu